

## HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ Ở TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Năm học 2022-2023 là một năm học hết sức đặc biệt với các bạn học sinh trường THPT Quang Trung khi trường đã chính thức ra quyết định thành lập các câu lạc bộ, trong đó có: Câu lạc bộ Bóng chuyền; Câu lạc bộ Tiếng Anh; Câu lạc bộ Âm nhạc.

Là một trường THPT nằm ở địa bàn giáp ranh của huyện Krông Pắc và thành phố Buôn Ma Thuột, xa vùng trung tâm; điều kiện kinh tế của học sinh trên địa bàn đa số còn khó khăn, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hầu như không có. Nên trường THPT Quang Trung thực sự là một địa chỉ văn hóa quan trọng, không những đáp ứng nhu cầu học tập trình độ THPT trong khu vực, mà còn là nơi các học sinh được học hỏi, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao từ thầy cô và bè bạn. Cùng với những yêu cầu của công tác giáo dục hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp của chương trình, nhà trường đã lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của học sinh, tạo điều kiện cho các em có một môi trường thỏa sức thể hiện cũng như phát huy tài năng và đam mê của mình.



Tiết mục văn nghệ trong buổi sinh hoạt của CLB Tiếng Anh



Sinh hoạt của CLB Tiếng Anh với sự tham gia của đông đảo thành viên và chứng kiến của Ban Giám hiệu





Những trận đấu trong Giải Bóng Chuyền học sinh toàn trường nhân dịp 20/11 năm 2022

Theo Quyết định số 08/QĐ - TQTR ngày 08 tháng 11 năm 2022 của trường THPT Quang Trung, các câu lạc bộ trong nhà trường được thành lập. Trong đó, Câu lạc bộ Bóng chuyền, do cô Phạm Thị Thùy Trang - GV Tổ GDTC và GDQP phụ trách, có số lượng là 35 thành viên; Câu lạc bộ Tiếng Anh, do thầy Nguyễn Văn Hay cùng một số giáo viên Tổ Tiếng Anh phụ trách và hỗ trợ học sinh, thu hút được 42 em học sinh tham gia; Câu lạc bộ Âm nhạc, do cô Lê Thị Thùy Mến - GV Tổ Ngữ văn phụ trách, có 42 thành viên. Số lượng thành viên của các câu lạc bộ đều rất nhiều, ngay sau khi thành lập, các câu lạc bộ đã được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo trường,



được tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian sinh hoạt, học sinh tham gia ngày càng gia tăng. Điều đó chứng tỏ rằng học sinh trường THPT Quang Trung có rất nhiều em học sinh tài năng đang cần nhà trường quan tâm và được rèn luyện để có thể phát huy được giá trị của bản thân mình.

Trong thời gian vừa qua, các câu lạc bộ đã hoạt động rất sôi nổi để chuẩn bị chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Câu lạc bộ Bóng chuyền đã tổ chức giải đấu bóng chuyền để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tạo điều kiện cho các em học sinh giao lưu thể thao và thể hiện mình. Câu lạc bộ Tiếng Anh cũng phát động các hoạt động như viết thư về mẹ nhằm ngày 20/10 và viết thư về thầy cô ngày 20/11 bằng Tiếng Anh để học sinh có thể rèn luyện kĩ năng cũng như thể hiện tình cảm tri ân của mình. Và Câu lạc bộ Âm Nhạc cũng hoạt động hết sức sôi nổi với sự chuẩn bị kĩ lưỡng các tiết mục văn nghệ từ các em học sinh để biểu diễn cho sự kiện quan trọng sắp tới. Câu lạc bộ Âm nhạc đã phân chia nhiều nhóm để các em có thể hoạt động, giao lưu và luyện tập các tiết mục với nhau. Các nhóm đều hoạt động rất tích cực và hăng hái cho buổi biểu diễn chào mừng kỉ niệm 40 năm, ngày Nhà giáo Việt Nam.





Tiết mục văn nghệ của CLB Âm nhạc trong Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2022

Có thể nói, hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần làm cho không khí văn hóa, văn nghệ và tinh thần học tập của học sinh ở trường THPT Quang Trung trở nên sôi nổi hơn. Hy vọng rằng trong tương lai nhiều câu lạc bộ khác sẽ được thành lập và các câu lạc bộ vẫn sẽ duy trì được tinh thần sôi nổi, hăng hái như hiện tại cũng như phát triển lớn mạnh hơn để có thể đáp ứng được nhiều hơn cho nhu cầu chính đáng của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện ở trường THPT Quang Trung.

Tác giả: Võ Trần Nam Phương, lớp 12A9